



ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารและปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563

โดยที่ปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีบุคลากรประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรภาครายการ ภาคนงานข่าว ภาคกิจกรรมสังคม ภาคเทคนิค ด้านวิทัศน์และสื่อใหม่ การตลาดและด้านบริหารงานทั่วไป ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับความนิยมเชื่อถือสูงสุดในพื้นที่ที่ออกอากาศและก่อแรงบันดาลใจด้านจิตสำนึกสาธารณะให้แก่สังคมอย่างไม่หยุดยั้ง” โดยตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความมีเสรีภาพ มีความรับผิดชอบในวิชาชีพของตน ต่อบุคคลองค์กร และสถาบันอื่นๆ ในสังคม ตามหลักแห่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามวิสัยทัศน์ที่วางเอาไว้

บุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังจะต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมดจรรยาบรรณ และการดำเนินการทางจรรยาบรรณ อีกด้วย

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามข้อบังคับดังกล่าว และเพื่อให้เป็นหลักการที่ผู้บริหารและพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติทั้งตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมของนักวิชาชีพสื่อมวลชนและของมหาวิทยาลัย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงได้มีการประกาศด้านจริยธรรมของบุคลากร ซึ่งหมายถึง ความประพฤติที่ผู้บริหารและพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของผู้ประกอบวิชาชีพและความถูกต้องของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และใช้เป็นหลักเกณฑ์เพื่อกำกับดูแลผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติตาม ด้วยหลักการต่อไปนี้

หลักจริยธรรมที่ผู้บริหารและพนักงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องถือปฏิบัติตาม มีดังต่อไปนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการ เคารพต่อสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อื่นด้วยความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติ
2. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความมุ่งมั่นในการค้นหาความจริง ที่มุ่งไปสู่การรายงานข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่เอนเอียงเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ปราศจากความเอนเอียงและดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลาง วางตนไม่ให้ตนเองต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ ในทุกสถานการณ์ และด้วยใจที่ตั้งมั่นอยู่ในความเป็นธรรม
4. ต้องตั้งตนอยู่ในหลักของศีลหรือข้อที่ห้ามไม่ให้ปฏิบัติ ด้วยการประพฤติปฏิบัติโดยมีธรรมเป็นข้อยึดปฏิบัติ และสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นในการดำเนินชีวิต
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงกว่าระดับมาตรฐานที่วิญญูชนทั่วไปพึงยึดถือปฏิบัติ และพร้อมที่จะเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่ผิดพลาดอย่างเต็มที่ รวมถึงพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก
6. ต้องยึดหลักการ การเป็นสื่อที่สร้างสุขภาวะการสื่อสารที่ดี ใช้การสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขทั้งฝ่ายผู้สื่อสารและผู้รับสาร จรรยาไปสู่การสร้างทัศนคติและ รสนิยมในการรับฟังที่ดี
7. ต้องยึดหลักการร่วมสร้างสังคมแห่งความรู้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยึดมั่นในการเป็นสื่อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้สัมฤทธิ์ผลโดยถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ในการถ่ายทอดความรู้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปสู่สังคมอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติ เพื่อสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความรู้และปัญญา พร้อมจะชี้แนะเพื่อให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีงามตามทิศทางที่ถูกต้อง
8. ต้องยึดหลักความพอเพียง ยึดมั่นและมีทัศนคติในการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ที่มุ่งเน้นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและผู้อื่น

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563



(นายทวาทศ สุวรรณโร)

หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่